

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๓๐๒.๔/ว ๑๙๐๖๑

กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๘๗๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖ และมาตรา ๗ กำหนดให้กระทรวงการคลังประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษทุกปี โดยร่วมพิจารณากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ใช้ข้อมูลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นกรอบในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) ส่วนราชการเจ้าสังกัดส่งแบบคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการกรอกข้อมูลข้อกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ให้สำนักงานในสังกัดที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

(๒) ให้สำนักงานในสังกัดที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ศึกษาหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการกรอกข้อมูลในข้อ (๑) พร้อมกรอกข้อมูลในแบบคำขอ และเอกสารประกอบท้ายแบบคำขอ ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างละเอียด ครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงและให้ส่งแบบคำขอ พร้อมเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด (คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

(๓) กรณีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากจะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด และให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๔) ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาตรวจสอบว่า สำนักงานได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ หากครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ให้เสนอรายชื่อสำนักงาน สังกัดและสถานที่ ตั้งของสำนักงานที่ได้รับการพิจารณากลับกรอกแล้วต่อกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอกระทรวงการคลังประกาศต่อไป

กรณีมีเหตุล่าช้าทำให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไม่สามารถเสนอรายชื่อสำนักงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ส่งข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นไปยังกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

/(๕) กรณี...

(๕) กรณีสำนักงานได้เสนอแบบคำขอฯ ให้กำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด หรือคณะกรรมการฯ หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานคลังจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้เฉพาะเหตุอันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ซึ่งข้อเท็จจริงมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีระยะเวลายื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังแจ้งเวียนประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้สำนักงานคลังจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงต่อประเด็นที่มีการอุทธรณ์พร้อมแจ้งรายชื่อสำนักงาน สังกัดและสถานที่ตั้งของสำนักงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ต่อกรมบัญชีกลางโดยเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง <https://multi.dopa.go.th/dopaperperson> หนังสือราชการ หัวข้อ “ประกาศ” หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท



(ภพชนก ชลาญเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๘๐๕๑ ต่อ ๒๔๑

